



กรมสอบสวนคดีพิเศษ



วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล



พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม



ค่านิยม

เกียรติศักดิ์ (D : Dignity)

เชี่ยวชาญ (S : Specialty)

ซื่อสัตย์ (I : Integrity)"



เป้าหมาย

- 1) เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
- 2) ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน และประเทศชาติ
- 3) สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Special Investigation มีชื่อย่อว่า DSI มีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) – (จ) ที่มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรม

พิเศษตามมาตรฐานสากล” โดยบทบาทการนำองค์การของอธิบดี DSI ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการบริหารงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงเป็นผู้นำที่สร้างการมีส่วนร่วมมุ่งมั่นให้ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการขับเคลื่อน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบการนำองค์การของ DSI ที่มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” จนเป็นวัฒนธรรมองค์การของ DSI



ส่งผลทำให้บุคลากร DSI มีเกียรติศักดิ์มีความภาคภูมิใจ และศรัทธาต่อองค์การ ดำรงตนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะทำให้ DSI สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” ซึ่งได้ส่งผลให้การดำเนินการของ DSI สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ สามารถ ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐและประชาชน จนเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมคือ “ดีเอสไอ ที่พึ่งที่คุณพึ่งได้”

สร้างค่านิยม DSI ที่เข้มแข็ง สู่การมีวัฒนธรรมองค์การอย่างยั่งยืน

ผู้บริหาร DSI ดำรงตนเป็นผู้แบบต้นแบบ ผู้ชี้แนะ และสื่อสารให้องค์การมีการปรับพฤติกรรม การปฏิบัติตน การปฏิบัติที่สะท้อนต่อการมีค่านิยม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” จนสามารถพัฒนาสู่การเป็นวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ และมีความยั่งยืนผ่านระบบการนำองค์การของ DSI ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้มีระบบการพัฒนาองค์การที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึงของประชาชน ส่งผลให้ DSI ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้การยอมรับ และชื่นชมจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การของ DSI (แผน 3 ปี/แผน 1 ปี) ที่ผู้บริหาร DSI ทุกระดับได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเชิงรุกที่สำคัญ ดังนี้ 1) การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจ และรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทำงาน 2) การประกาศคำมั่นสัญญาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การกรมสอบสวนคดีพิเศษ” ของผู้บริหาร DSI ต่อสาธารณชน 3) การแสดงเจตนารมณ์และปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” 4) การประกาศงดรับของขวัญในโอกาสและประเพณีต่าง ๆ (No GIFT POLICY) เป็นต้น



สื่อสารทิศทางองค์การอย่างมีคุณภาพผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพ

DSI มีสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบายให้กับบุคลากร DSI อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์การ ผ่านกิจกรรม/ช่องทางต่าง ๆ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทาง และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญกับพันธมิตรและกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญ อาทิเช่น จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร ดิเอสไอ โทรสาร, วารสารเครือข่าย DSI, DSI NEWS สถานีวิทยุคนรักยุติธรรม FM 107.25 MHz สำหรับให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ รวมถึง การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การประชุม สัมมนา ระหว่าง DSI และเครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้มีการพัฒนา Application on Mobile ต่าง ๆ เช่น Application DSI, Application DSI MAP, Application DSI Rootan เป็นต้น



สนับสนุน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังสู่ความเป็นมืออาชีพ

ผู้บริหาร DSI ได้เป็นต้นแบบ เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ DSI เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการจัดตั้งสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) การจัดหาทรัพยากรหรือเครื่องมือพิเศษที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน รวมทั้ง มุ่งพัฒนาทักษะให้เจ้าหน้าที่ DSI มีความพร้อม เกิดความเชี่ยวชาญ เกิดการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติภาคสนาม และการจัดกิจกรรม “Specialty Weeks” หรือสัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญที่มีการถอดบทเรียนจากการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษในคดีต่าง ๆ ผ่านระบบจัดการความรู้ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดี ดิเอสไอ” เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้ “บุคลากร DSI ต้องเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ทำงานใช้ความคิด พัฒนาตนเองสู่เป้าหมายที่มีความยากแต่ต้องทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้” นอกจากนี้ DSI ได้จัดทำมาตรฐานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการประสานงานแบบบูรณาการกับเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนภายนอก

สถาบันสอบสวนคดีพิเศษ



กิจกรรม “Specially Weeks”

พาหนะสำหรับภารกิจการปฏิบัติการพิเศษ



กำกับ ดูแลองค์การในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล



อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เป็นประจำทุกปี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด DSI ดำเนินการตามนโยบายรับรู้ เข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ (1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ การสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์การที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (3) ด้านองค์การ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์การ ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน และ (4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นธรรมทั่วถึง เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้

ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

DSI มีบทบาทในการนำองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม รวมถึงในระดับนานาชาติในการสร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย อาชญากรรมคดีพิเศษ หรือ DSI STATION จำนวน 10 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเป็นการอำนวยความสะดวก

ความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้บริการภาครัฐ รวมถึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษกับภาครัฐ เอกชน NGO ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กรอบการทำงานแบบมีส่วนร่วมภาคี เครือข่ายภาคประชาชน ผ่านกระบวนการ “รู้จัก” (Inform) “มักคูน” (Consult) “อุ้นใจ” (Involve) “ไปด้วยกัน” (Collaborate)



การนำความยุติธรรมสู่ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง

กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์



กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์



กิจกรรมตู้ปันสุข DSI ปันน้ำใจช่วยโควิด



กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน



กิจกรรม CSR



กิจกรรม DSI Campus Tour”



ผู้บริหาร DSI มีการส่งเสริมการสร้างความสำเร็จของชุมชนและสังคม ด้วยการพัฒนาแนวทางการป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน ที่มีสมาชิกอยู่กว่า 7000 คน ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้ง การให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น การแจ้งข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ รวมถึง ร่วมมือกับ DSI ในการบูรณาการร่วมปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ แกนนำเครือข่าย และสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน อีกทั้ง DSI ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน และสังคม อาทิเช่น กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (การให้ความรู้ด้านกฎหมายสู่นักเรียน) การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น

ผลสำเร็จของการนำองค์การ

โดยในปี พ.ศ. 2563 DSI มีผลสำเร็จหรือมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่สามารถปกป้อง รักษา และเรียกคืนให้แก่รัฐ ประชาชนได้ถึง 18,102 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลงานที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึง DSI มีผลงานในรอบปี ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ได้แก่ 1) มีผลการดำเนินการด้านคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าเสรีฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจำปี 2563 ซึ่งมีผลช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยรักษาสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) ได้อย่าง

2) ได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ) แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) และฮิวแมนไรตวอตช์ (Human Rights Watch) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน กรณี DSI รับคดีของ ‘บิลลี่’ เป็นคดีพิเศษ เป็นการแสดงถึงความพยายามของประเทศไทยที่ดำเนินคดีต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย ตามพันธกรณีภายใต้กติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (UN Convention against Torture หรือ CAT)